

บทบรรณาธิการ

การประชุมสัมพันธและการรับผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญและระมัดระวังกับการคัดลอกผลงานวิชาการมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อหาของวารสารให้มีคุณค่าทางวิชาการ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้งานวิชาการที่ผลิตขึ้นและเผยแพร่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมวิชาการ หน่วยงานและสถาบันที่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้มีการประชุมสัมพันธนโยบายและการทำความเข้าใจกับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการให้ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากสังคม การพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเพื่อไม่ให้เข้าข่ายการกระทำผิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิชาการ (plagiarism) จะช่วยให้นักวิจัยและนักวิชาการได้มีความระมัดระวังในการผลิตผลงานวิชาการและได้ผลงานที่มีคุณภาพ

การพัฒนาจริยธรรม (ethics) ทางวิชาการต้องเกิดจากการหล่อหลอมตั้งแต่วัยเยาว์ของครอบครัวและของโรงเรียน เริ่มจากการชี้ให้เห็นว่า การขโมยรายงานของเพื่อนทั้งฉบับต้องขออนุญาตเสียก่อน การคัดลอกข้อมูลบางส่วนจากหนังสือหรือบทความในวารสาร หรือแม้กระทั่งการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาปรับคำและข้อความให้แตกต่างจากต้นฉบับก่อนนำไปเรียบเรียงการทำรายงานส่งครูต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อให้เกียรติเจ้าของผลงานวิชาการ และหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์

การพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านมาได้ใช้หลักความเชื่อใจและความศรัทธา เพราะเชื่อว่านักเขียนคือ ผู้สร้างสรรค์ที่มีความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท และความตั้งใจในการสร้างผลงานใหม่ให้กับผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม ผลงานวิชาการบางบทความที่คณะผู้จัดทำและกองบรรณาธิการไม่แน่ใจจะให้การเจรจา การประนีประนอม และทำความเข้าใจกับเจ้าของต้นฉบับให้ตัดเนื้อหา ปรับรูปแบบการนำเสนอ และการอ้างอิง ทำให้วารสารรามคำแหงฉบับมนุษยศาสตร์ ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจรูปแบบบทความของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre - -TCI) ที่ให้ความสำคัญกับการอ้างอิงในเนื้อหา และบรรณานุกรมตอนท้ายของบทความตามรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American

Psychological Association - - APA) ในการจัดทำวารสารฉบับต่อไป เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางวิชาการมากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำจึงได้ปรับเกณฑ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์และตรวจสอบการคัดลอกเพื่อไม่ให้ผลงานที่นำมาตีพิมพ์ถูกร้องเรียนจากเจ้าของผลงานหรือผู้อ่านทั่วไป โดยจะประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการขออนุญาตใช้โปรแกรมอักษรวิสุทธิ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำใช้ในการตรวจสอบสัดส่วนการลอกเลียนต้นฉบับ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อคุณภาพของวารสาร

สำหรับวารสารฉบับนี้ คณะผู้จัดทำวารสารขอขอบคุณเจ้าของผลงานที่ได้ส่งบทความมาให้พิจารณาและให้ความร่วมมือในการแก้ไขเนื้อหาตามผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้คำแนะนำ และการปรับรูปแบบการนำเสนอและการอ้างอิงตามคำแนะนำของกองบรรณาธิการ จนทำให้วารสารฉบับนี้ได้รับความพร้อมในการเผยแพร่สาระที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์
บรรณาธิการประจำฉบับ